

จดหมายข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ภูมิทัศน์

ขั้วต้นสักทอง



คุณธรรม นำวิชาการ สร้างสรรค์สู่ท้องถิ่น
Moral Leading Scholars Creative to the local



KPRUMS

ฉบับที่ 6/2562

ประจำวันที่ 16 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2562



Highlight



ประชุมนานาชาติ
ระเบียบงเศรษฐกิจ

หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย ครั้งที่ 5



ประชุมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562



สำนักงาน บปส ภาค 6

ดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงฯ



**มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562**

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันสนันท์ ศิริรัตนะ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ พนักงาน และนักศึกษาใหม่ ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพียง และรองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน ยังบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เรียนอย่างไรให้สำเร็จการศึกษา”

งานประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมะล่าย ครั้งที่ 5 (LIMEC)

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมงานประชุมนานาชาติ ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง-อินโดจีน-เมะล่าย ครั้งที่ 5 ที่จัดขึ้นที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี และมี นายทวีกิจ จตุรงค์วิบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก และยังมี สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ พร้อมเปิดบูธเพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของแต่ละประเทศอีกด้วย ในพิธีเปิดยังมีการแสดงโชว์ ระบายสามประเทศ ไทย พม่า ลาว โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ก็ยังได้ฝึกชอบในเรื่องของสถานที่ในการจัดประชุม โดยมีพนักงาน อาจารย์ แม่บ้าน คนงาน เตรียมสแตนด์บายในทุกๆจุดเพื่อให้พร้อมต่อความต้องการของผู้มาเข้าร่วมงานจำนวนมาก



▶ ข่าววัฒนธรรม
Culture News



**ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด**

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด โดยมี นายชัยพฤกษ์ เขียวธานีรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานเปิดพิธี และปล่อยขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา เมื่อเวลา 08.30 น. ขบวนแห่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอดได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรม อำเภอแม่สอด รถแห่ที่ใช้เป็นรถเข็นขนาดพอเหมาะแทนการใช้รถยนต์ เพื่อลดการใช้เชื้อเพลิง ประดับด้วยผ้าสีสวยงามและดอกไม้สด เพื่อความสวยงามและความสดชื่น โดยขบวนแห่ได้เดินไปตามถนนประสาธณี เลี้ยวขวาหน้าวัดอรุณเขต ไปตามถนนอินทรีถึงหน้าวัดมณีไพโรสถ์ จากนั้นขบวนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้แยกนำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดหนองบัวบุรพา ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ในขณะที่เดียวกันนั้น อาจารย์ บุคลากร บางส่วนได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4 นำเทียนประโชยหน้าวัดหนองบัวบุรพา ไว้ก่อนแล้ว และมีผู้ใหญ่บ้านหนองบัว ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาในครั้งนี้เพื่อที่มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมกับชุมชนแบบทุกปี และให้นักศึกษาได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทย และมีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดและชุมชน สืบต่อไป



โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬงเพชร แม่สอด ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในการเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร และการดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านโลจิสติกส์ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์



โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานตลาดวิถีชุมชนคนเมืองยอด ประจำปี 2562 ณ ลานหน้าอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สืบเนื่องจากโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการ “การจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเป้าหมายสู่หมู่บ้านต้นแบบอย่างยั่งยืน” ในหัวข้อเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท้องถิ่น ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน มิถุนายน 2562 ณ ชุมชนบ้านห้วยหินฝน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยในโครงการดังกล่าวได้มีสอดแทรกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาวิชาแผนธุรกิจ กับการวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม กระทั่งได้ผลลัพธ์จากการดำเนินการวิจัย ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่แสดงมีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน คือ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกกุ้ง ภายใต้ตราสินค้า “แม่เมย” ซึ่งเป็นสายน้ำประจำอำเภอแม่สอด ในครั้งนี้จึงได้นำผลของการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ วิจัย และศิลปวัฒนธรรม ไปร่วมแสดงในงานตลาดวิถีชุมชนคนเมืองยอด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2562



โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แบ่งปันความสุข ณ บ้านพักเด็กกำพร้าและลูกหลานชาวเมียนมา บ้าน “Heavenly Home” ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก



อาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ได้จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์แบ่งปันความสุข” โดยมีการจัดกิจกรรม สันทนาการ ร้องเพลง และร่วมเล่นเกมต่างๆ สร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆ อีกทั้งยังมีการจัดอาหารกลางวัน เครื่องดื่มและขนม ให้น้องและผู้ดูแลได้ร่วมกันรับประทานอาหารอย่างมีความสุข รวมไปถึงการมอบสิ่งของเครื่องใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บ้าน Heavenly Home อีกด้วย ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ บ้านพักเด็กกำพร้าและลูกหลานชาวเมียนมา บ้าน Heavenly Home ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาและอาจารย์ในโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไปรวมถึงชุมชนและสังคม
2. เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ภายนอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษา
3. ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในด้านการเสียสละ และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนและสังคม
4. พัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม
5. พัฒนาระบบการภาวะผู้นำ
6. การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในชั้นเรียน เพื่อให้ นักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติและลงมือจริง และนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันในสังคมได้อย่างมีความสุข

โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬงเพชร รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร 22 โปรแกรมวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬงเพชร โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์นรินทร์สถานสถิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ อาจารย์วิเชียร โสมวิภาต มหาวิทยาลัยภาคกลาง อาจารย์คงศักดิ์ ต๋วยสืบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สรุปผลคะแนนการตรวจประเมินเฉลี่ย 3.67 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี



ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้าร่วมการอบรมความรู้ในการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการการบริหารจัดการพื้นที่ของครัวเรือนเกษตรกรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา อาจารย์นิพัทธ์พนธ์ ฤชา และนายภูริวัฒน์ ยอดคำ ได้เข้าร่วมการอบรม “ความรู้ในการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ แก่เกษตรกร” ภายใต้โครงการการบริหารจัดการพื้นที่ของครัวเรือนเกษตรกรด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนากิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลจากการอบรมในครั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้นำความรู้มาปฏิบัติและขยายผลต่อ ในเรื่อง การผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง การเลี้ยงขี้ตาดำแร (ไส้เดือนดิน) เพื่อทำปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน และขับเคลื่อนพัฒนาแนวทางเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมเกษตรให้ปลอดสารพิษ ดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่ต้องพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดมูลค่าและประโยชน์สูงสุดในการทำการเกษตร ในศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่



คณาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Logistics & Labour Transformation

เมื่อวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2562 อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ โดย อ.ธนวิทย์ ฟองสมุทร อ.ภักพล รีนกลิ่น และ อ.น้ำฝน สะละโกสา เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Smart Logistics & Labour Transformation โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ บริษัท สยามแอ็ดวานซ์เทค จำกัด สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิตและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ของไทยในอนาคต อันจะนำมาซึ่งการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสอดคล้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยกิจกรรมสัมมนาจัดขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย



สำนักงานปปส. ภาค 6 นำคณะแกนนำชุมชนเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 มีกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เข้าศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด เวลา 10.00 น. – 12.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำด้านทักษะและองค์ความรู้ ให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุนให้องค์ความรู้แก่แกนนำชุมชนได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริงด้านการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในชุมชนนั้น โดยจะมีผู้เข้าร่วมดูงานกว่า 80 คน ทางคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ จึงได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมดูงานครั้งนี้ โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐาน คือ ฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ฐานพลังงานทดแทน ฐานปุยชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย



ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กิจกรรม “ค่ายเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ”

ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ได้จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด กิจกรรม “ค่ายเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ” ให้กับนักศึกษาองค์การบริหารนักศึกษา และหัวหน้าหมู่เรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น และสามารถนำทักษะดังกล่าวไปพัฒนากิจกรรมนักศึกษา รวมไปถึงการเป็นแกนนำหลักในการดำเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมี อาจารย์ศศิภัฏญา บุญนาค อาจารย์สามารถ ยืนยงพานิช นายวีระ วานาเจริญเขต และนางสาวศิริพร บัวคำ เป็นผู้ควบคุมกิจกรรม “ค่ายเรียนรู้สู่ความเป็นผู้นำ” เป็นกิจกรรมค่ายพักแรม จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรัตนมณี และอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด โดยแบ่งกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้

1. กิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติ เรื่อง เรื่อง การจัดกิจกรรม และการสร้างทีมคุณภาพ
2. กิจกรรม Walk Rally เป็นผู้นำ ง่ายนิดเดียว
3. กิจกรรมระดมสมอง “ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนากิจกรรมนักศึกษา”



รับสมัคร
สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ สำน.ตาก

วิชา
เทคนิคการจัดการคลังสินค้า
ระดับสูง
Warehouse management System

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมในเรื่อง.....

- กฎความปลอดภัยที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและสิ่งแวดล้อม
- พื้นฐานการจัดการระบบโลจิสติกส์
- การวางแผนงานการรับสินค้า
- การสังเกตและเรียงสินค้าในคลังสินค้า
- การจัดส่งสินค้าออกทางคลังสินค้า
- การจัดการภายในคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์งานในสถานประกอบการ
- การวัดและประเมินผล

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
จนถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

เริ่มฝึกอบรมวันที่ ๒ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
ระยะเวลาฝึกอบรม ๕ วัน เวลา ๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.
สถานที่ฝึก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก โทร.๐๕๕-๕๑๕-๒๕๒ โทรสาร.๐๕๕-๕๑๕-๒๔๘
อ.นทธี มือถือ.๐๘๗-๙๒๑๒๘๓๑ Facebook : สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต รับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเทคนิคการจัดการคลังสินค้าระดับสูง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด ร่วมกับสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมเทคนิคการจัดการคลังสินค้าระดับสูง อบรมเกี่ยวกับเรื่อง

- กฎความปลอดภัยเกี่ยวกับชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- พื้นฐานการจัดการระบบโลจิสติกส์
- การวางแผนงานการรับสินค้า
- การจัดเก็บและเรียงสินค้าในคลังสินค้า
- การจ่ายสินค้าในคลังสินค้า
- การจัดการภายในคลังสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ศึกษาปัญหาและวิเคราะห์งานในสถานประกอบการ
- การวัดและประเมินผล

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เริ่มฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๒-๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาฝึกอบรม ๕ วัน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตาก

โทร. ๐๕๕ ๕๑๕ ๒๕๒

มือถือ ๐๘๗ ๙๒๑ ๒๕๓๑ (อ.นทธี)



จัดทำโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

ที่อยู่ : ๒๒๒ หมู่ ๗ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐

โทร : ๐๕๕-๘๐๑-๖๖๔